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สรุปข่าวกรมส่งเสริมการเกษตร ประจำวันที่ 24 พฤษภาคม 2566  
  

ส่วนกลาง 
ประเด็น หัวข้อข่าว ช่องทางการเผยแพร่ 

งานขยายพันธุ์พืช 1.กรมส่งเสริมการเกษตรแนะวิธีเลือกพันธุ์ปาล์มน้ำมัน นสพ.ไทยรัฐ 

2.รับเมล็ดพันธุ์พืชผักปันรักสู่เกษตรกรกว่า 120,000 
ซอง ที่ศูนย์ขยายพันธุ์พืช 10 แห่งทั่วประเทศ 

NNT สำนักข่าวกรมประชาสัมพันธ์ 

Smart Farming 3.เตรียมพบกับการแข่งขันพัฒนาแปลงเพาะปลูก 
ยกระดับวิถีเกษตรไทยสู่ Smart Farming 

FB: Saim Kubota 

ส่วนภูมิภาค 
แปลงใหญ่ 4.กรมส่งเสริมการเกษตรหนุนแปลงใหญ่ลำพญากลาง 

เพ่ิมผลผลิตเป็น 15 ตันต่อไร่ 
FB: เทคโนโลยีชาวบ้าน 

5.กรมส่งเสริมการเกษตรหนุนแปลงใหญ่ลำพญากลาง 
เพ่ิมผลผลิตเป็น 15 ตันต่อไร่ 

เว็บไซต์เทคโนโลยีชาวบ้าน 

6.กรมส่งเสริมการเกษตรหนุนแปลงใหญ่ลำพญากลาง 
เพ่ิมผลผลิตอ้อยเป็น 15 ตันต่อไร่ 

FB: เกษตรก้าวไกลไปด้วยกัน 

7.กรมส่งเสริมการเกษตรหนุนแปลงใหญ่ลำพญากลาง 
เพ่ิมผลผลิตอ้อยเป็น 15 ตันต่อไร่ 

เว็บไซต์เกษตรก้าวไกล 

8.กรมส่งเสริมการเกษตรหนุนแปลงใหญ่ลำพญากลาง 
เพ่ิมผลผลิตเป็น 15 ตันต่อไร่ 

เว็บไซต์ Thailand plus 

9.กรมส่งเสริมการเกษตรหนุนแปลงใหญ่ลำพญากลาง 
เพ่ิมผลผลิตเป็น 15 ตันต่อไร่ 

เว็บไซต์แนวหน้า 

10.กลุ่มแปลงใหญ่อ้อยโรงงาน อ.ลำพญากลาง อ.
มวกเหล็ก จ.สระบุรี 

เว็บไซต์เกษตรก้าวหน้า 

ข้าว 11.สุพรรณบุรีชาวนาสุพรรณไถกลบงดเผาตอซังข้าว
ลดต้นทุนเพ่ิมผลผลิตเพ่ิมรายได้ 

เว็บไซต์ aec-tv-online2 

แม่บ้านเกษตรกร 12.แม่บ้านทำกระยาสารทกล้วยไข่ จ.กำแพงเพชร Thai PBS 
 

********************** 
 
 
 
 
 
 



2 

 

 



3 

 

 

 
 

นายเข้มแข็ง ยุติธรรมดำรง อธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร กล่าวว่า กรมส่งเสริมการเกษตร โดยกองขยายพันธุ์พืชและศูนย์
ขยายพันธุ์พืชที่ 1-10 ดำเนินการผลิตเมล็ดพันธุ์พืชผักจำนวน 9 ชนิด ได้แก่ ถั่วฝักยาว ถั่วฝักยาวไร้ค้าง พริก มะเขือเปราะ ถั่วพู 
กระเจี๊ยบเขียว ผักบุ้ง คะน้า และกวางตุ้ง ภายใต้โครงการเมล็ดพันธุ์พืชผักปันรักสู่เกษตรกร เพื่อสนับสนุนเมล็ดพันธุ์พืชผักที่มี
คุณภาพให้แก่เกษตรกร ตรงตามสายพันธุ์ มีเปอร์เซ็นต์ความงอกสูง ต้นแข็งแรง มีความทนทาน และสามารถปรับตัวเข้ากับ
สภาพแวดล้อมได้ดี 

โดยโครงการเมล็ดพันธุ์พืชผักปันรักสู่เกษตรกร เป็นโครงการที่ศูนย์ขยายพันธุ์พืชดำเนินการเพ่ือสนับสนุนการสำรองเมล็ดพันธุ์
ให้แก่เกษตรกรและประชาชนผู้ที่ได้รับผลกระทบจากภัยพิบัติและภัยธรรมชาติต่างๆ เพ่ือสนับสนุนเมล็ดพันธุ์เพ่ือใช้ตามภารกิจ
ของกรมส่งเสริมการเกษตร รวมทั้งการส่งเสริมการผลิตพืชผักพืชอาหาร เพ่ือช่วยลดต้นทุนการผลิตแก่เกษตรกรผู้ผลิตพืชผัก 
และช่วยลดค่าใช้จ่ายในการดำรงชีพภายในครัวเรือน ตลอดจนสร้างความมั่นคงด้านอาหารในระดับครัวเรือนและชุมชนสำหรับ
เกษตรกรที่สนใจเมล็ดพันธุ์พืชผัก ในโครงการเมล็ดพันธุ์พืชผักปันรักสู่เกษตรกร สามารถขอรับเมล็ดพันธุ์ได้ตั้งแต่วันนี้เป็นต้น
ไป ณ จุดบริการพืชพันธุ์ DOAE ที่ตั้งอยู่ภายในศูนย์ขยายพันธุ์พืช ทั้ง 10 ศูนย์ โดยจัดเตรียมให้บริการไว้ศูนย์ละ 12,000 ซอง 

ข้อมูลข่าวและท่ีมา 
ผู้สื่อข่าว : อุไรวรรณ กลิ่นหอม 
ผู้เรียบเรียง : ธนพิชฌน์ แก้วกา 
แหล่งที่มา : Radio-สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย 
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นายปรีชา สายแสง เกษตรจังหวัดสระบรุี ได้ลงพื้นที่แปลงใหญ่อ้อยโรงงานตำบลลำพญากลาง  อำเภอมวกเหล็ก จังหวัดสระบุรี เพื่อเยี่ยมชมการ
ใช้เทคโนโลยีในการผลิตอ้อย และกระบวนการผลติที่เน้นลดต้นทุนและเพิ่มผลผลิต รวมไปถึงการลดการเผาอ้อยในช่วงการเก็บเกี่ยว และการ
รวมกลุม่ที่เข้มแข็ง โดยมีสมาชิกแปลงใหญ่ ร่วมให้ข้อมลูจำนวนมาก 
เกษตรจังหวัดสระบุรี กลา่วว่า กรมส่งเสริมการเกษตร โดยเกษตรจังหวัดสระบุรี และเกษตรอำเภอมวกเหล็ก ได้ให้การสนับสนุนกระบวนการผลิต
อ้อย ภายใต้เป้าหมายการพัฒนาแปลงใหญ่ 5 ด้าน ประกอบด้วย การลดต้นทุนการผลติ เพิ่มประสิทธิภาพการผลิต พัฒนาคณุภาพ การตลาด 
และการบริหารจัดการ โดยเฉพาะการลดต้นทุนการผลติ จะเน้นใหเ้กษตรกรใช้เทคโนโลยี หรือเครื่องจักรแทนการใช้แรงงานคน โดยเครื่องจักร
และเทคโนโลยีส่วนใหญ่ ไดร้ับการสนับสนุนจากโครงการยกระดับแปลงใหญ่ด้วยเกษตรสมัยใหม่และเช่ือมโยงตลาด จำนวน 3 ล้านบาท เช่น การ
ไถ หรือ การเตรียมดิน จะใช้รถไถในการตรียมดิน การให้ปุย๋จะใช้เครื่องหยอดปุ๋ย การกำจัดแมลง หรอื ศัตรูของอ้อย จะใช้สารชีวภัณฑ ์การพ่น
สารเคมี จะใช้โดรนเข้าช่วยเพื่อใหท้ั่วถึงและประหยัดเวลาในการดำเนินการ นอกจากน้ียังมีการให้น้ำในแปลงอ้อยด้วยระบบน้ำหยดผ่านระบบโซ
ล่าเซลล์ หรือพลังงานแสงอาทิตย์ เป็นการให้น้ำได้อย่างท่ัวถึงและประหยดั ลดการใช้แรงงานคน สามารถเพิ่มผลผลติอ้อยต่อไร่ได้จำนวนมาก จาก
เดิมได้ผลผลติประมาณ 8-9 ตันตอ่ไร่ ปัจจุบันได้ 20 ตันต่อไร่ เนื่องจากต้นอ้อยได้รับน้ำอย่างท่ัวถึงทำให้เจริญเติบโตได้ดี โดยเจา้หน้าท่ีเกษตร
จังหวัด และเกษตรอำเภอ ได้ขยายผลการใช้นวัตกรรมและเครื่องจักรต่างๆ สูเ่กษตรกรผู้ปลูกพืชชนิดอื่นๆ เพื่อให้ลดต้นทุนและเพิม่ผลผลิตอัน
นำไปสูผ่ลผลติที่มีคณุภาพต่อไป สว่นการรณรงค์ให้ลดการเผาอ้อยนัน้ จะใช้วิธีเชื่อมโยงกับโรงงานน้ำตาลที่รับซื้ออ้อยคณุภาพ หรือรับซือ้อ้อยท่ีไม่
มีการเผา และให้ความรู้ในการนำเศษวัสดุจากใบอ้อยไปใช้ประโยชนอ์ื่น ๆ รวมถึงช้ีให้เห็นโทษของการเผาอ้อยที่จะสร้างมลพิษทางอากาศด้วย ทำ
ให้ท่ีผ่านมาเกษตรกรผู้ปลูกอ้อยลดการเผาอ้อยจำนวนมาก 
ด้านนายบณัฑิต ผลวาวแวว เกษตรตำบลลำพญากลาง ให้ข้อมูลเพิ่มเติมว่า อำเภอมวกเหล็ก มีพื้นท่ีทั้งหมด 511,460 ไร่ พื้นที่การเกษตร 
216,609 ไร่ พืชเศรษฐกิจสำคัญคอื  อ้อย ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์และมันสำปะหลัง พ้ืนท่ีปลูกอ้อย มีจำนวน 56,157 ไร่ ตำบลลำพญากลาง มีพื้นท่ีปลูก
อ้อยถึง 18,961 ไร่ เป็นพื้นที่มากท่ีสุดในอำเภอมวกเหล็ก ขณะที่นายวิชัย เปาวิมาน นายกองค์การบรหิารส่วนตำบลลำพญากลาง ในฐานะ
ประธานแปลงใหญ่อ้อยโรงงานตำบลลำพญากลาง กล่าวว่า ไดร้วมกลุ่มเป็นแปลงใหญ่อ้อยโรงงานตำบลลำพญากลาง ในปี 2559 มีเกษตรกรเข้า
ร่วม จำนวน 49 คน พื้นที่ปลูก 1,523 ไร่ มีกระทรวงเกษตรและสหกรณ์โดยกรมส่งเสรมิการเกษตร ได้สนับสนุนเงินทุนซื้อเครื่องจักรและ
เทคโนโลยีต่างๆ สนับสนุนองค์ความรู้ด้านวิชาการ เพื่อให้ลดต้นทุน เพิ่มผลผลติ และสนับสนุนด้านการตลาด ต่อมาในปี 2561 ได้จดทะเบียนเป็น
วิสาหกิจชุมชนกลุ่มเกษตรอ้อยแปลงใหญ่ฝายซับตะกอง และในปี 2564 ได้จดทะเบียนเป็นนิติบุคคลในช่ือบริษัท อ้อยและพืชผลทางการเกษตรลำ
พญา จำกัด ทุนจดทะเบียนจำนวน 1,000,000 บาท โดยมีการบูรณาการกับหน่วยงานภาครัฐและเอกชนเพื่อพัฒนาแปลงใหญ่ให้มีความเข้มแข็ง 
ในเรื่องต่าง ๆ ประกอบด้วย 1.วิเคราะห์และประเมินศักยภาพกลุ่ม 2.ขับเคลื่อนการดำเนินงาน และ3.สรุปผลการทำงานร่วมกันเพื่อให้บรรลุ
เป้าหมายการพัฒนาแปลงใหญ่ ดว้ยการบริหารจัดการที่ชัดเจน มีคณะกรรมการ 15 ราย ในการดูแลตรวจสอบวสัดุอุปกรณ์ทุกชนิด มตีรวจสอบ
เรื่องบัญชี และการเงิน อย่างรัดกมุ พร้อมบริหารจัดการผลกำไร และปันผลใหส้มาชิกตามจำนวนหุ้นทุกปี 
ประธานแปลงใหญ่อ้อยโรงงานตำบลลำพญากลาง กล่าวอีกว่า การใช้เทคโนโลยีและเครื่องจักรต่าง ๆ ตามที่ได้รับการสนับสนุนส่งผลให้เกษตรกร
ผู้ปลูกอ้อย สามารถลดต้นการผลติได้จำนวนมาก ประกอบด้วย 1.การปรับปรุงบำรุงดิน จากเดิมใช้แรงงานคน มีต้นทุนอยู่ที่ 1,250 บาทต่อไร่ 
ลดลงเหลือ 825 บาทต่อไร่ หรือลดลงร้อยละ 44 คิดเป็นมลูค่า 645,000 บาท 2.การบำรุงรักษาตออ้อยและกำจดัวัชพืช ซึ่งสามารถลดการใช้ท่อน
พันธุ์ จากเดิมเกษตรกรสมาชิกปลกู 1 ครั้ง จะตัดได้ 3 ปี เมื่อใช้นวัตกรรมสามารถยืดอายุการตดัเป็น 5-6 ปีต่อการปลูก 1 ครั้ง และลดค่าแรงงาน
ในการกำจัดวัชพืชและใส่ปุย๋ และลดการใช้ท่อนพันธุ์ร้อยละ 35 คิดเป็นมูลคา่ 2,800,000 บาท และ 3. การพัฒนาคุณภาพ การที่เกษตรกร
สมาชิก ไมม่ีการเผาอ้อยก่อนส่งโรงงาน ทำให้อ้อยมีคุณภาพ และการเข้าร่วมโครงการช่วยเหลือเกษตรกรชาวไร่อ้อยท่ีตัดอ้อยสดเพื่อลดฝุ่น PM2.5 
จะไดร้ับการช่วยเหลือในอัตรา 120 บาทต่อตัน และจะมีการพัฒนาต่อยอดให้สมาชิกไดร้ับรองมาตรฐาน GAP ทั้งหมด ในปี 2567 
นางสาววรวรรณ เปาวิมาน ผู้จดัการแปลงใหญ่อ้อยโรงงานตำบลลำพญากลาง กล่าวเสรมิว่า ข้อแตกต่างท่ีเห็นชัดระหว่างการใช้เทคโนโลยีกับการ
ทำแปลงอ้อยแบบเก่า คือต้นทนุและค่าใช้จ่ายทีล่ดลง โดยจะใหเ้กษตรกรสมาชิกสามารถเช่าเครื่องจักรและเครื่องมือต่างๆ ประมาณ 9 รายการ 
20 ช้ิน ในราคาที่ถูกกว่าท้องตลาด เพื่อนำไปใช้ในแปลงอ้อยของตัวเอง คิดค่าบริการเป็นรายชิ้นต่อวัน จำกัดอยู่ที่ 3 วันต่อ 1 คน ทำให้ต้นทุนถูก
กว่าการใช้บริการในทอ้งตลาด เมือ่ต้นทุนถูกลงสมาชิกก็ได้กำไรจากการเก็บเกี่ยวมากขึ้น “การลดต้นทุนที่สำคัญอีกอย่างคือการดูแลรักษาตออ้อย 
เช่น การไม่เผาอ้อยก่อนตดัหรือเกบ็เกี่ยว จะทำให้ตออ้อยสามารถเจริญเติบโตไดด้ี เพราะธาตุอาหารบนดินไมสู่ญหายไปกับการเผา ประกอบกับ
การให้น้ำ และให้ปุย๋ตามค่าวิเคราะห์ดิน ทำให้เกษตรกรสามารถลดค่าปุ๋ยได้จำนวนมาก เพราะไม่ได้ให้ปุ๋ยทั่วทั้งแปลง แต่ให้เฉพาะส่วนที่ขาดธาตุ
อาหาร และการไถกลบใบอ้อยและวัชพืชก็ทำให้เกิดการเปื่อยเน่ากลายเป็นธาตุอาหารได้อีกทางหนึ่ง ทำให้การทำแปลงอ้อยสมัยใหม่ที่เน้นการใช้
เทคโนโลยีและองค์ความรู้ในกระบวนการผลิต ได้ปรมิาณอ้อยที่เพิม่ขึ้นและมคีุณภาพกว่าการทำอ้อยแบบเก่าที่เน้นการเผาเป็นหลักได้อย่าง
ชัดเจน” ผู้จัดการแปลงใหญ่อ้อยโรงงานตำบลลำพญากลาง กล่าว 
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นายปรีชา สายแสง เกษตรจังหวัดสระบรุี ได้ลงพื้นที่แปลงใหญ่อ้อยโรงงานตำบลลำพญากลาง  อำเภอมวกเหล็ก จังหวัดสระบุรี เพื่อเยี่ยมชมการ
ใช้เทคโนโลยีในการผลิตอ้อย และกระบวนการผลติที่เน้นลดต้นทุนและเพิ่มผลผลิต รวมไปถึงการลดการเผาอ้อยในช่วงการเก็บเกี่ยว และการ
รวมกลุม่ที่เข้มแข็ง โดยมีสมาชิกแปลงใหญ่ ร่วมให้ข้อมลูจำนวนมาก 
เกษตรจังหวัดสระบุรี กลา่วว่า กรมส่งเสริมการเกษตร โดยเกษตรจังหวัดสระบุรี และเกษตรอำเภอมวกเหล็ก ได้ให้การสนับสนุนกระบวนการผลิต
อ้อย ภายใต้เป้าหมายการพัฒนาแปลงใหญ่ 5 ด้าน ประกอบด้วย การลดต้นทุนการผลติ เพิ่มประสิทธิภาพการผลิต พัฒนาคณุภาพ การตลาด 
และการบริหารจัดการ โดยเฉพาะการลดต้นทุนการผลติ จะเน้นใหเ้กษตรกรใช้เทคโนโลยี หรือเครื่องจักรแทนการใช้แรงงานคน โดยเครื่องจักร
และเทคโนโลยีส่วนใหญ่ ไดร้ับการสนับสนุนจากโครงการยกระดับแปลงใหญ่ด้วยเกษตรสมัยใหม่และเช่ือมโยงตลาด จำนวน 3 ล้านบาท เช่น การ
ไถ หรือ การเตรียมดิน จะใช้รถไถในการตรียมดิน การให้ปุย๋จะใช้เครื่องหยอดปุ๋ย การกำจัดแมลง หรอื ศัตรูของอ้อย จะใช้สารชีวภัณฑ ์การพ่น
สารเคมี จะใช้โดรนเข้าช่วยเพื่อใหท้ั่วถึงและประหยัดเวลาในการดำเนินการ นอกจากน้ียังมีการให้น้ำในแปลงอ้อยด้วยระบบน้ำหยดผ่านระบบโซ
ล่าเซลล์ หรือพลังงานแสงอาทิตย์ เป็นการให้น้ำได้อย่างท่ัวถึงและประหยดั ลดการใช้แรงงานคน สามารถเพิ่มผลผลติอ้อยต่อไร่ได้จำนวนมาก จาก
เดิมได้ผลผลติประมาณ 8-9 ตันตอ่ไร่ ปัจจุบันได้ 20 ตันต่อไร่ เนื่องจากต้นอ้อยได้รับน้ำอย่างทั่วถึงทำให้เจริญเติบโตได้ดี โดยเจา้หน้าท่ีเกษตร
จังหวัด และเกษตรอำเภอ ได้ขยายผลการใช้นวัตกรรมและเครื่องจักรต่างๆ สูเ่กษตรกรผู้ปลูกพืชชนิดอื่นๆ เพื่อให้ลดต้นทุนและเพิม่ผลผลิตอัน
นำไปสูผ่ลผลติที่มีคณุภาพต่อไป สว่นการรณรงค์ให้ลดการเผาอ้อยนัน้ จะใช้วิธีเช่ือมโยงกับโรงงานน้ำตาลที่รับซื้ออ้อยคณุภาพ หรือรับซือ้อ้อยท่ีไม่
มีการเผา และให้ความรู้ในการนำเศษวัสดุจากใบอ้อยไปใช้ประโยชนอ์ื่น ๆ รวมถึงช้ีให้เห็นโทษของการเผาอ้อยที่จะสร้างมลพิษทางอากาศด้วย ทำ
ให้ท่ีผ่านมาเกษตรกรผู้ปลูกอ้อยลดการเผาอ้อยจำนวนมาก 
ด้านนายบณัฑิต ผลวาวแวว เกษตรตำบลลำพญากลาง ให้ข้อมูลเพิ่มเติมว่า อำเภอมวกเหล็ก มีพื้นท่ีทั้งหมด 511,460 ไร่ พื้นที่การเกษตร 
216,609 ไร่ พืชเศรษฐกิจสำคัญคอื  อ้อย ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์และมันสำปะหลัง พ้ืนท่ีปลูกอ้อย มีจำนวน 56,157 ไร่ ตำบลลำพญากลาง มีพื้นท่ีปลูก
อ้อยถึง 18,961 ไร่ เป็นพื้นที่มากท่ีสุดในอำเภอมวกเหล็ก ขณะที่นายวิชัย เปาวิมาน นายกองค์การบรหิารส่วนตำบลลำพญากลาง ในฐานะ
ประธานแปลงใหญ่อ้อยโรงงานตำบลลำพญากลาง กล่าวว่า ไดร้วมกลุ่มเป็นแปลงใหญ่อ้อยโรงงานตำบลลำพญากลาง ในปี 2559 มีเกษตรกรเข้า
ร่วม จำนวน 49 คน พื้นที่ปลูก 1,523 ไร่ มีกระทรวงเกษตรและสหกรณ์โดยกรมส่งเสรมิการเกษตร ได้สนับสนุนเงินทุนซื้อเครื่องจักรและ
เทคโนโลยีต่างๆ สนับสนุนองค์ความรู้ด้านวิชาการ เพื่อให้ลดต้นทุน เพิ่มผลผลติ และสนับสนุนด้านการตลาด ต่อมาในปี 2561 ได้จดทะเบียนเป็น
วิสาหกิจชุมชนกลุ่มเกษตรอ้อยแปลงใหญ่ฝายซับตะกอง และในปี 2564 ได้จดทะเบียนเป็นนิติบุคคลในช่ือบริษัท อ้อยและพืชผลทางการเกษตรลำ
พญา จำกัด ทุนจดทะเบียนจำนวน 1,000,000 บาท โดยมีการบูรณาการกับหน่วยงานภาครัฐและเอกชนเพื่อพัฒนาแปลงใหญ่ให้มีความเข้มแข็ง 
ในเรื่องต่าง ๆ ประกอบด้วย 1.วิเคราะห์และประเมินศักยภาพกลุ่ม 2.ขับเคลื่อนการดำเนินงาน และ3.สรุปผลการทำงานร่วมกันเพื่อให้บรรลุ
เป้าหมายการพัฒนาแปลงใหญ่ ดว้ยการบริหารจัดการที่ชัดเจน มีคณะกรรมการ 15 ราย ในการดูแลตรวจสอบวสัดุอุปกรณ์ทุกชนิด มตีรวจสอบ
เรื่องบัญชี และการเงิน อย่างรัดกมุ พร้อมบริหารจัดการผลกำไร และปันผลใหส้มาชิกตามจำนวนหุ้นทุกปี 
ประธานแปลงใหญ่อ้อยโรงงานตำบลลำพญากลาง กล่าวอีกว่า การใช้เทคโนโลยีและเครื่องจักรต่าง ๆ ตามที่ได้รับการสนับสนุนส่งผลให้เกษตรกร
ผู้ปลูกอ้อย สามารถลดต้นการผลติได้จำนวนมาก ประกอบด้วย 1.การปรับปรุงบำรุงดิน จากเดิมใช้แรงงานคน มีต้นทุนอยู่ท่ี 1,250 บาทต่อไร่ 
ลดลงเหลือ 825 บาทต่อไร่ หรือลดลงร้อยละ 44 คิดเป็นมลูค่า 645,000 บาท 2.การบำรุงรักษาตออ้อยและกำจดัวัชพืช ซึ่งสามารถลดการใช้ท่อน
พันธุ์ จากเดิมเกษตรกรสมาชิกปลกู 1 ครั้ง จะตัดได้ 3 ปี เมื่อใช้นวัตกรรมสามารถยืดอายุการตดัเป็น 5-6 ปีต่อการปลูก 1 ครั้ง และลดค่าแรงงาน
ในการกำจัดวัชพืชและใส่ปุย๋ และลดการใช้ท่อนพันธุ์ร้อยละ 35 คิดเป็นมูลคา่ 2,800,000 บาท และ 3. การพัฒนาคุณภาพ การที่เกษตรกร
สมาชิก ไมม่ีการเผาอ้อยก่อนส่งโรงงาน ทำให้อ้อยมีคุณภาพ และการเข้าร่วมโครงการช่วยเหลือเกษตรกรชาวไร่อ้อยท่ีตัดอ้อยสดเพื่อลดฝุ่น PM2.5 
จะไดร้ับการช่วยเหลือในอัตรา 120 บาทต่อตัน และจะมีการพัฒนาต่อยอดให้สมาชิกไดร้ับรองมาตรฐาน GAP ทั้งหมด ในปี 2567 
นางสาววรวรรณ เปาวิมาน ผู้จดัการแปลงใหญ่อ้อยโรงงานตำบลลำพญากลาง กล่าวเสรมิว่า ข้อแตกต่างท่ีเห็นชัดระหว่างการใช้เทคโนโลยีกับการ
ทำแปลงอ้อยแบบเก่า คือต้นทนุและค่าใช้จ่ายทีล่ดลง โดยจะใหเ้กษตรกรสมาชิกสามารถเช่าเครื่องจักรและเครื่องมือต่างๆ ประมาณ 9 รายการ 
20 ช้ิน ในราคาที่ถูกกว่าท้องตลาด เพื่อนำไปใช้ในแปลงอ้อยของตัวเอง คิดค่าบริการเป็นรายชิ้นต่อวัน จำกัดอยู่ที่ 3 วันต่อ 1 คน ทำให้ต้นทุนถูก
กว่าการใช้บริการในทอ้งตลาด เมือ่ต้นทุนถูกลงสมาชิกก็ได้กำไรจากการเก็บเกี่ยวมากขึ้น “การลดต้นทุนที่สำคัญอีกอย่างคือการดูแลรักษาตออ้อย 
เช่น การไม่เผาอ้อยก่อนตดัหรือเกบ็เกี่ยว จะทำให้ตออ้อยสามารถเจริญเติบโตไดด้ี เพราะธาตุอาหารบนดินไมสู่ญหายไปกับการเผา ประกอบกับ
การให้น้ำ และให้ปุย๋ตามค่าวิเคราะห์ดิน ทำให้เกษตรกรสามารถลดค่าปุ๋ยได้จำนวนมาก เพราะไม่ได้ให้ปุ๋ยทั่วทั้งแปลง แต่ให้เฉพาะส่วนที่ขาดธาตุ
อาหาร และการไถกลบใบอ้อยและวัชพืชก็ทำให้เกิดการเปื่อยเน่ากลายเป็นธาตุอาหารได้อีกทางหนึ่ง ทำให้การทำแปลงอ้อยสมัยใหม่ที่เน้นการใช้
เทคโนโลยีและองค์ความรู้ในกระบวนการผลิต ได้ปรมิาณอ้อยที่เพิม่ขึ้นและมคีุณภาพกว่าการทำอ้อยแบบเก่าที่เน้นการเผาเป็นหลักได้อย่าง
ชัดเจน” ผู้จัดการแปลงใหญ่อ้อยโรงงานตำบลลำพญากลาง กล่าว 
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นายปรีชา สายแสง เกษตรจังหวัดสระบรุี ได้ลงพื้นที่แปลงใหญ่อ้อยโรงงานตำบลลำพญากลาง  อำเภอมวกเหล็ก จังหวัดสระบุรี เพื่อเยี่ยมชมการ
ใช้เทคโนโลยีในการผลิตอ้อย และกระบวนการผลติที่เน้นลดต้นทุนและเพิ่มผลผลิต รวมไปถึงการลดการเผาอ้อยในช่วงการเก็บเกี่ยว และการ
รวมกลุม่ที่เข้มแข็ง โดยมีสมาชิกแปลงใหญ่ ร่วมให้ข้อมลูจำนวนมาก 
เกษตรจังหวัดสระบุรี กลา่วว่า กรมส่งเสริมการเกษตร โดยเกษตรจังหวัดสระบุรี และเกษตรอำเภอมวกเหล็ก ได้ให้การสนับสนุนกระบวนการผลิต
อ้อย ภายใต้เป้าหมายการพัฒนาแปลงใหญ่ 5 ด้าน ประกอบด้วย การลดต้นทุนการผลติ เพิ่มประสิทธิภาพการผลิต พัฒนาคณุภาพ การตลาด 
และการบริหารจัดการ โดยเฉพาะการลดต้นทุนการผลติ จะเน้นใหเ้กษตรกรใช้เทคโนโลยี หรือเครื่องจักรแทนการใช้แรงงานคน โดยเครื่องจักร
และเทคโนโลยีส่วนใหญ่ ไดร้ับการสนับสนุนจากโครงการยกระดับแปลงใหญ่ด้วยเกษตรสมัยใหม่และเช่ือมโยงตลาด จำนวน 3 ล้านบาท เช่น การ
ไถ หรือ การเตรียมดิน จะใช้รถไถในการตรียมดิน การให้ปุย๋จะใช้เครื่องหยอดปุ๋ย การกำจัดแมลง หรอื ศัตรูของอ้อย จะใช้สารชีวภัณฑ ์การพ่น
สารเคมี จะใช้โดรนเข้าช่วยเพื่อใหท้ั่วถึงและประหยัดเวลาในการดำเนินการ นอกจากน้ียังมีการให้น้ำในแปลงอ้อยด้วยระบบน้ำหยดผ่านระบบโซ
ล่าเซลล์ หรือพลังงานแสงอาทิตย์ เป็นการให้น้ำได้อย่างท่ัวถึงและประหยดั ลดการใช้แรงงานคน สามารถเพิ่มผลผลติอ้อยต่อไร่ได้จำนวนมาก จาก
เดิมได้ผลผลติประมาณ 8-9 ตันตอ่ไร่ ปัจจุบันได้ 20 ตันต่อไร่ เนื่องจากต้นอ้อยได้รับน้ำอย่างท่ัวถึงทำให้เจริญเติบโตได้ดี โดยเจา้หน้าท่ีเกษตร
จังหวัด และเกษตรอำเภอ ได้ขยายผลการใช้นวัตกรรมและเครื่องจักรต่างๆ สูเ่กษตรกรผู้ปลูกพืชชนิดอื่นๆ เพื่อให้ลดต้นทุนและเพิม่ผลผลิตอัน
นำไปสูผ่ลผลติที่มีคณุภาพต่อไป สว่นการรณรงค์ให้ลดการเผาอ้อยนั้น จะใช้วิธีเชื่อมโยงกับโรงงานน้ำตาลที่รับซื้ออ้อยคณุภาพ หรือรับซือ้อ้อยท่ีไม่
มีการเผา และให้ความรู้ในการนำเศษวัสดุจากใบอ้อยไปใช้ประโยชนอ์ื่น ๆ รวมถึงช้ีให้เห็นโทษของการเผาอ้อยที่จะสร้างมลพิษทางอากาศด้วย ทำ
ให้ท่ีผ่านมาเกษตรกรผู้ปลูกอ้อยลดการเผาอ้อยจำนวนมาก 
ด้านนายบณัฑิต ผลวาวแวว เกษตรตำบลลำพญากลาง ให้ข้อมูลเพิ่มเติมว่า อำเภอมวกเหล็ก มีพื้นท่ีทั้งหมด 511,460 ไร่ พื้นที่การเกษตร 
216,609 ไร่ พืชเศรษฐกิจสำคัญคอื  อ้อย ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์และมันสำปะหลัง พ้ืนท่ีปลูกอ้อย มีจำนวน 56,157 ไร่ ตำบลลำพญากลาง มีพื้นท่ีปลูก
อ้อยถึง 18,961 ไร่ เป็นพื้นที่มากท่ีสุดในอำเภอมวกเหล็ก ขณะที่นายวิชัย เปาวิมาน นายกองค์การบรหิารส่วนตำบลลำพญากลาง ในฐานะ
ประธานแปลงใหญ่อ้อยโรงงานตำบลลำพญากลาง กล่าวว่า ไดร้วมกลุ่มเป็นแปลงใหญ่อ้อยโรงงานตำบลลำพญากลาง ในปี 2559 มีเกษตรกรเข้า
ร่วม จำนวน 49 คน พืน้ท่ีปลูก 1,523 ไร่ มีกระทรวงเกษตรและสหกรณ์โดยกรมส่งเสรมิการเกษตร ได้สนับสนุนเงินทุนซื้อเครื่องจักรและ
เทคโนโลยีต่างๆ สนับสนุนองค์ความรู้ด้านวิชาการ เพื่อให้ลดต้นทุน เพิ่มผลผลติ และสนับสนุนด้านการตลาด ต่อมาในปี 2561 ได้จดทะเบียนเป็น
วิสาหกิจชุมชนกลุ่มเกษตรออ้ยแปลงใหญ่ฝายซับตะกอง และในปี 2564 ได้จดทะเบียนเป็นนิติบุคคลในช่ือบริษัท อ้อยและพืชผลทางการเกษตรลำ
พญา จำกัด ทุนจดทะเบียนจำนวน 1,000,000 บาท โดยมีการบูรณาการกับหน่วยงานภาครัฐและเอกชนเพื่อพัฒนาแปลงใหญ่ให้มีความเข้มแข็ง 
ในเรื่องต่าง ๆ ประกอบด้วย 1.วิเคราะห์และประเมินศักยภาพกลุ่ม 2.ขับเคลื่อนการดำเนินงาน และ3.สรุปผลการทำงานร่วมกันเพื่อให้บรรลุ
เป้าหมายการพัฒนาแปลงใหญ่ ดว้ยการบริหารจัดการที่ชัดเจน มีคณะกรรมการ 15 ราย ในการดูแลตรวจสอบวสัดุอุปกรณ์ทุกชนิด มตีรวจสอบ
เรื่องบัญชี และการเงิน อย่างรัดกมุ พร้อมบริหารจัดการผลกำไร และปันผลใหส้มาชิกตามจำนวนหุ้นทุกปี 
ประธานแปลงใหญ่อ้อยโรงงานตำบลลำพญากลาง กล่าวอีกว่า การใช้เทคโนโลยีและเครื่องจักรต่าง ๆ ตามที่ได้รับการสนับสนุนส่งผลให้เกษตรกร
ผู้ปลูกอ้อย สามารถลดต้นการผลติได้จำนวนมาก ประกอบด้วย 1.การปรับปรุงบำรุงดิน จากเดิมใช้แรงงานคน มีต้นทุนอยู่ที่ 1,250 บาทต่อไร่ 
ลดลงเหลือ 825 บาทต่อไร่ หรือลดลงร้อยละ 44 คิดเป็นมลูค่า 645,000 บาท 2.การบำรุงรักษาตออ้อยและกำจดัวัชพืช ซึ่งสามารถลดการใช้ท่อน
พันธุ์ จากเดิมเกษตรกรสมาชิกปลกู 1 ครั้ง จะตัดได้ 3 ปี เมื่อใช้นวัตกรรมสามารถยืดอายุการตดัเป็น 5-6 ปีต่อการปลูก 1 ครั้ง และลดค่าแรงงาน
ในการกำจัดวัชพืชและใส่ปุย๋ และลดการใช้ท่อนพันธุ์ร้อยละ 35 คิดเป็นมูลคา่ 2,800,000 บาท และ 3. การพัฒนาคุณภาพ การที่เกษตรกร
สมาชิก ไมม่ีการเผาอ้อยก่อนส่งโรงงาน ทำให้อ้อยมีคุณภาพ และการเข้าร่วมโครงการช่วยเหลือเกษตรกรชาวไร่อ้อยที่ตัดอ้อยสดเพื่อลดฝุ่น PM2.5 
จะไดร้ับการช่วยเหลือในอัตรา 120 บาทต่อตัน และจะมีการพัฒนาต่อยอดให้สมาชิกไดร้ับรองมาตรฐาน GAP ทั้งหมด ในปี 2567 
นางสาววรวรรณ เปาวิมาน ผู้จดัการแปลงใหญ่อ้อยโรงงานตำบลลำพญากลาง กล่าวเสรมิว่า ข้อแตกต่างท่ีเห็นชัดระหว่างการใช้เทคโนโลยีกับการ
ทำแปลงอ้อยแบบเก่า คือต้นทนุและค่าใช้จ่ายทีล่ดลง โดยจะใหเ้กษตรกรสมาชิกสามารถเช่าเครื่องจักรและเครื่องมือต่างๆ ประมาณ 9 รายการ 
20 ช้ิน ในราคาที่ถูกกว่าท้องตลาด เพื่อนำไปใช้ในแปลงอ้อยของตัวเอง คิดค่าบริการเป็นรายชิ้นต่อวัน จำกัดอยู่ที่ 3 วันต่อ 1 คน ทำให้ต้นทุนถูก
กว่าการใช้บริการในทอ้งตลาด เมือ่ต้นทุนถูกลงสมาชิกก็ได้กำไรจากการเก็บเกี่ยวมากขึ้น “การลดต้นทุนที่สำคัญอีกอย่างคือการดูแลรักษาตออ้อย 
เช่น การไม่เผาอ้อยก่อนตดัหรือเกบ็เกี่ยว จะทำให้ตออ้อยสามารถเจริญเติบโตไดด้ี เพราะธาตุอาหารบนดินไมสู่ญหายไปกับการเผา ประกอบกับ
การให้น้ำ และให้ปุย๋ตามค่าวิเคราะห์ดิน ทำให้เกษตรกรสามารถลดค่าปุ๋ยได้จำนวนมาก เพราะไม่ได้ให้ปุ๋ยทั่วทั้งแปลง แต่ให้เฉพาะส่วนที่ขาดธาตุ
อาหาร และการไถกลบใบอ้อยและวัชพืชก็ทำให้เกิดการเปื่อยเน่ากลายเป็นธาตุอาหารได้อีกทางหนึ่ง ทำให้การทำแปลงอ้อยสมัยใหม่ที่เน้นการใช้
เทคโนโลยีและองค์ความรู้ในกระบวนการผลิต ได้ปรมิาณอ้อยที่เพิม่ขึ้นและมคีุณภาพกว่าการทำอ้อยแบบเก่าที่เน้นการเผาเป็นหลักได้อย่าง
ชัดเจน” ผู้จัดการแปลงใหญ่อ้อยโรงงานตำบลลำพญากลาง กล่าว 
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นายปรีชา สายแสง เกษตรจังหวัดสระบรุี ได้ลงพื้นที่แปลงใหญ่อ้อยโรงงานตำบลลำพญากลาง  อำเภอมวกเหล็ก จังหวัดสระบุรี เพื่อเยี่ยมชมการ
ใช้เทคโนโลยีในการผลิตอ้อย และกระบวนการผลติที่เน้นลดต้นทุนและเพิ่มผลผลิต รวมไปถึงการลดการเผาอ้อยในช่วงการเก็บเกี่ยว และการ
รวมกลุม่ที่เข้มแข็ง โดยมีสมาชิกแปลงใหญ่ ร่วมให้ข้อมลูจำนวนมาก 
เกษตรจังหวัดสระบุรี กลา่วว่า กรมส่งเสริมการเกษตร โดยเกษตรจังหวัดสระบุรี และเกษตรอำเภอมวกเหล็ก ได้ให้การสนับสนุนกระบวนการผลิต
อ้อย ภายใต้เป้าหมายการพัฒนาแปลงใหญ่ 5 ด้าน ประกอบด้วย การลดต้นทุนการผลติ เพิ่มประสิทธิภาพการผลิต พัฒนาคณุภาพ การตลาด 
และการบริหารจัดการ โดยเฉพาะการลดต้นทุนการผลติ จะเน้นใหเ้กษตรกรใช้เทคโนโลยี หรือเครื่องจักรแทนการใช้แรงงานคน โดยเครื่องจักร
และเทคโนโลยีส่วนใหญ่ ไดร้ับการสนับสนุนจากโครงการยกระดับแปลงใหญ่ด้วยเกษตรสมัยใหม่และเช่ือมโยงตลาด จำนวน 3 ล้านบาท เช่น การ
ไถ หรือ การเตรียมดิน จะใช้รถไถในการตรียมดิน การให้ปุย๋จะใช้เครื่องหยอดปุ๋ย การกำจัดแมลง หรอื ศัตรูของอ้อย จะใช้สารชีวภัณฑ ์การพ่น
สารเคมี จะใช้โดรนเข้าช่วยเพื่อใหท้ั่วถึงและประหยัดเวลาในการดำเนินการ นอกจากน้ียังมีการให้น้ำในแปลงอ้อยด้วยระบบน้ำหยดผ่านระบบโซ
ล่าเซลล์ หรือพลังงานแสงอาทิตย์ เป็นการให้น้ำได้อย่างท่ัวถึงและประหยดั ลดการใช้แรงงานคน สามารถเพิ่มผลผลติอ้อยต่อไร่ได้จำนวนมาก จาก
เดิมได้ผลผลติประมาณ 8-9 ตันตอ่ไร่ ปัจจุบันได้ 20 ตันต่อไร่ เนื่องจากต้นอ้อยได้รับน้ำอย่างท่ัวถึงทำให้เจริญเติบโตได้ดี โดยเจา้หน้าท่ีเกษตร
จังหวัด และเกษตรอำเภอ ได้ขยายผลการใช้นวัตกรรมและเครื่องจักรต่างๆ สูเ่กษตรกรผู้ปลูกพืชชนิดอื่นๆ เพื่อให้ลดต้นทุนและเพิม่ผลผลิตอัน
นำไปสูผ่ลผลติที่มีคณุภาพต่อไป สว่นการรณรงค์ให้ลดการเผาอ้อยนัน้ จะใช้วิธีเชื่อมโยงกับโรงงานน้ำตาลที่รับซื้ออ้อยคณุภาพ หรือรับซื้ออ้อยท่ีไม่
มีการเผา และให้ความรู้ในการนำเศษวัสดุจากใบอ้อยไปใช้ประโยชนอ์ื่น ๆ รวมถึงช้ีให้เห็นโทษของการเผาอ้อยที่จะสร้างมลพิษทางอากาศด้วย ทำ
ให้ท่ีผ่านมาเกษตรกรผู้ปลูกอ้อยลดการเผาอ้อยจำนวนมาก 
ด้านนายบณัฑิต ผลวาวแวว เกษตรตำบลลำพญากลาง ให้ข้อมูลเพิ่มเติมว่า อำเภอมวกเหล็ก มีพื้นที่ท้ังหมด 511,460 ไร่ พื้นที่การเกษตร 
216,609 ไร่ พืชเศรษฐกิจสำคัญคอื  อ้อย ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์และมันสำปะหลัง พ้ืนท่ีปลูกอ้อย มีจำนวน 56,157 ไร่ ตำบลลำพญากลาง มีพื้นท่ีปลูก
อ้อยถึง 18,961 ไร่ เป็นพื้นที่มากท่ีสุดในอำเภอมวกเหล็ก ขณะที่นายวิชัย เปาวิมาน นายกองค์การบรหิารส่วนตำบลลำพญากลาง ในฐานะ
ประธานแปลงใหญ่อ้อยโรงงานตำบลลำพญากลาง กล่าวว่า ไดร้วมกลุ่มเป็นแปลงใหญ่อ้อยโรงงานตำบลลำพญากลาง ในปี 2559 มีเกษตรกรเข้า
ร่วม จำนวน 49 คน พื้นที่ปลูก 1,523 ไร่ มีกระทรวงเกษตรและสหกรณ์โดยกรมส่งเสรมิการเกษตร ได้สนับสนุนเงินทุนซื้อเครื่องจักรและ
เทคโนโลยีต่างๆ สนับสนุนองค์ความรู้ด้านวิชาการ เพื่อให้ลดต้นทุน เพิ่มผลผลติ และสนับสนุนด้านการตลาด ต่อมาในปี 2561 ได้จดทะเบียนเป็น
วิสาหกิจชุมชนกลุ่มเกษตรอ้อยแปลงใหญ่ฝายซับตะกอง และในปี 2564 ได้จดทะเบียนเป็นนิติบุคคลในช่ือบริษัท อ้อยและพืชผลทางการเกษตรลำ
พญา จำกัด ทุนจดทะเบียนจำนวน 1,000,000 บาท โดยมีการบูรณาการกับหน่วยงานภาครัฐและเอกชนเพื่อพัฒนาแปลงใหญ่ให้มีความเข้มแข็ง 
ในเรื่องต่าง ๆ ประกอบด้วย 1.วิเคราะห์และประเมินศักยภาพกลุ่ม 2.ขับเคลื่อนการดำเนินงาน และ3.สรุปผลการทำงานร่วมกันเพื่อให้บรรลุ
เป้าหมายการพัฒนาแปลงใหญ่ ดว้ยการบริหารจัดการที่ชัดเจน มีคณะกรรมการ 15 ราย ในการดูแลตรวจสอบวสัดุอุปกรณ์ทุกชนิด มตีรวจสอบ
เรื่องบัญชี และการเงิน อย่างรัดกมุ พร้อมบริหารจัดการผลกำไร และปันผลใหส้มาชิกตามจำนวนหุ้นทุกปี 
ประธานแปลงใหญ่อ้อยโรงงานตำบลลำพญากลาง กล่าวอีกว่า การใช้เทคโนโลยีและเครื่องจักรต่าง ๆ ตามที่ได้รับการสนับสนุนส่งผลให้เกษตรกร
ผู้ปลูกอ้อย สามารถลดต้นการผลติได้จำนวนมาก ประกอบด้วย 1.การปรับปรุงบำรุงดิน จากเดิมใช้แรงงานคน มีต้นทุนอยู่ที่ 1,250 บาทต่อไร่ 
ลดลงเหลือ 825 บาทต่อไร่ หรือลดลงร้อยละ 44 คดิเป็นมลูค่า 645,000 บาท 2.การบำรุงรักษาตออ้อยและกำจดัวัชพืช ซึ่งสามารถลดการใช้ท่อน
พันธุ์ จากเดิมเกษตรกรสมาชิกปลกู 1 ครั้ง จะตัดได้ 3 ปี เมื่อใช้นวัตกรรมสามารถยืดอายุการตดัเป็น 5-6 ปีต่อการปลูก 1 ครั้ง และลดค่าแรงงาน
ในการกำจัดวัชพืชและใส่ปุย๋ และลดการใช้ท่อนพันธุ์ร้อยละ 35 คิดเป็นมูลคา่ 2,800,000 บาท และ 3. การพัฒนาคุณภาพ การที่เกษตรกร
สมาชิก ไมม่ีการเผาอ้อยก่อนส่งโรงงาน ทำให้อ้อยมีคุณภาพ และการเข้าร่วมโครงการช่วยเหลือเกษตรกรชาวไร่อ้อยท่ีตัดอ้อยสดเพื่อลดฝุ่น PM2.5 
จะไดร้ับการช่วยเหลือในอัตรา 120 บาทต่อตัน และจะมีการพัฒนาต่อยอดให้สมาชิกไดร้ับรองมาตรฐาน GAP ทั้งหมด ในปี 2567 
นางสาววรวรรณ เปาวิมาน ผู้จดัการแปลงใหญ่อ้อยโรงงานตำบลลำพญากลาง กล่าวเสรมิว่า ข้อแตกต่างท่ีเห็นชัดระหว่างการใช้เทคโนโลยีกับการ
ทำแปลงอ้อยแบบเก่า คือต้นทนุและค่าใช้จ่ายทีล่ดลง โดยจะใหเ้กษตรกรสมาชิกสามารถเช่าเครื่องจักรและเครื่องมือต่างๆ ประมาณ 9 รายการ 
20 ช้ิน ในราคาที่ถูกกว่าท้องตลาด เพื่อนำไปใช้ในแปลงอ้อยของตัวเอง คิดค่าบริการเป็นรายชิ้นต่อวัน จำกัดอยู่ที่ 3 วันต่อ 1 คน ทำให้ต้นทุนถูก
กว่าการใช้บริการในทอ้งตลาด เมือ่ต้นทุนถูกลงสมาชิกก็ได้กำไรจากการเก็บเกี่ยวมากขึ้น “การลดต้นทุนที่สำคัญอีกอย่างคือการดูแลรักษาตออ้อย 
เช่น การไม่เผาอ้อยก่อนตดัหรือเกบ็เกี่ยว จะทำให้ตออ้อยสามารถเจริญเติบโตไดด้ี เพราะธาตุอาหารบนดินไมสู่ญหายไปกับการเผา ประกอบกับ
การให้น้ำ และให้ปุย๋ตามค่าวิเคราะห์ดิน ทำให้เกษตรกรสามารถลดค่าปุ๋ยได้จำนวนมาก เพราะไม่ได้ให้ปุ๋ยทั่วทั้งแปลง แต่ให้เฉพาะส่วนที่ขาดธาตุ
อาหาร และการไถกลบใบอ้อยและวัชพืชก็ทำให้เกิดการเปื่อยเน่ากลายเป็นธาตุอาหารได้อีกทางหนึ่ง ทำให้การทำแปลงอ้อยสมัยใหม่ที่เน้นการใช้
เทคโนโลยีและองค์ความรู้ในกระบวนการผลิต ได้ปรมิาณอ้อยที่เพิม่ขึ้นและมคีุณภาพกว่าการทำอ้อยแบบเก่าที่เน้นการเผาเป็นหลักได้อย่าง
ชัดเจน” ผู้จัดการแปลงใหญ่อ้อยโรงงานตำบลลำพญากลาง กล่าว 
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ย่างเข้าสู่ฤดฝูนและฤดูทำนาอย่างเป็นทางการแล้วเกษตรกรชาวนา จำนวนมากได้ลงมือไถหว่านปักดำทำนาข้าวกันแล้ว โดยชาวบางส่วนยังมีการ
เผาฟางเผาตอซังข้าว ซึ่งก่อให้เกิดปัญหาตามมามากมายทั้งปัญหามลพิษ ฝุ่นควัน พีเอ็ม 2.5 ควันไฟลอยเข้าบ้าน บางรายไฟลามไปไหมท้รัพย์สิน
ของคนอ่ืน หมอกควันไฟยังทำให้เกิดอุบัติเหตุบนท้องถนน ทำให้มีคนเจ็บและเสยีชีวิต ทรัพย์สินเสียหาย แต่ชาวนาสุพรรณบรุีส่วนใหญ่เลิกเผาตอ
ซัง ฟางข้าวใช้วิธีไถกลบ ไถหมัก สร้างปุ๋ยในดินช่วยลดต้นทุนเพ่ิมผลผลิต และเพิม่รายได้ 
ทั่จงหวัดสุพรรณบรุี วันท่ี 22 พ.ค.2566 นายพิชิต เกียรติสมพร อาย ุ52 ปี ประธานกลุ่มนาแปลงใหญบ่้านสวนแตง ตำบลสวนแตง อำเภอเมือง 
จังหวัดสุพรรณบรุี เป็นหนึ่งในเกษตรกร Smart Farmer เล่าว่าตนทำนามาประมาณ 22 ปีแต่เดิมทุกปทีี่ตนทำนาเกี่ยวข้าวเสร็จก็จะเผาฟางข้าวทิ้ง 
เพื่อจะไดเ้ตรียมแปลงเพาะปลูกข้าวได้ง่าย แต่หลังจากตนไดไ้ปศึกษาดูงานไดร้ับการเรียนรู้เรื่องประโยชน์จากฟางข้าวแล้วจึงได้หยดุการเผาฟาง 
มาได้ประมาณ 4 ปี ทุกวันนี้หลังจากเก็บเกี่ยวข้าวตนจะไม่เผาฟาง โดยจะใหร้ถเกี่ยวช่วยกระจายฟางข้าว แล้วใช้รถแทร็กเตอร์ ฟารม์ ปั่นนาไป
เลย 
สำนาแปลงน้ีตนได้ใช้วิธีสูบน้ำเข้าล่อให้ข้าวดีด ข้าวเด้ง ข้ึนมาก่อนแล้วใช้รถแทร็กเตอร์ฟาร์ม มาปั่นฟางตอซังข้าว ข้าวดีด ข้าวเด้ง ไปเลยเพื่อ
ทำลายทำให้นาข้าวสะอาดและหมกัฟางข้าวเป็นปุ๋ย ทุกวันนี้ตนทำนาจะนำผลผลิตทีไ่ดไ้ปทำเมล็ดพันธ์ุปรับเปลีย่นจากการที่ขายให้กับโรงสี เพราะ
การที่ตนมาทำนาเมลด็พันธ์ุสามารถเพิ่มรายได้จากการขายเมล็ดพนัธุ์เพ่ิมอีกตันละประมาณ 1,000 บาท ข้อแตกต่างของการที่เราเผาฟางกับไม่
เผาฟางสิ่งที่เห็นได้อย่างชัดก็คือจากการที่เราไม่เผาฟางจากการที่เราทำนาต้นข้าวเราจะมีความงามกวา่แปลงท่ีเผาฟาง จะเห็นได้ชัดเจน เวลาเรา
ทำนาก็จะลดต้นทุนในการซื้อปุ๋ยเคมีมาใส่นาข้าวของเราได้ และสิ่งที่ได้ตามมาก็คือโรค และแมลง เพราะว่าเมื่อเราไม่ใส่ปุ๋ยเคมีมากเกินไปต้นข้าว
เราก็แข็งแรง พวกโรคแมลงก็ไม่กไ็ม่ค่อยรบกวน การที่เราไม่เผาฟางเป็นการช่วยลดต้นทุนแล้วเรายังสามารถขายคาร์บอนเครดิต ซึ่งนาแปลงนี้เรา
ทำนาเปียกสลับแห้งแกล้งข้าว ไม่เผาฟางข้าวเราสามารถขายคาร์บอนเครดติได้ด้วย 
ปัจจุบันเราไมเ่ผา เราจ้างรถอัดฟางนำเอาไปทำเป็นอาหารสตัว์ ปลูกพืช คลุมดินให้ต้นไม้ เพราะตนนอกจากจะทำนาแล้วยังทำสวนด้วย ความ
แตกต่างจากการทีเ่ราเผาและไม่เผานั้นเห็นได้ชัด ถ้าเราเผานอกจากควันไฟ ละอองฝุ่น PM 2.5 จะไปรบกวนชาวบ้านแล้วไฟท่ีเผาฟางตอซัง ข้าว
อาจจะลามไปไหม้ทรัพย์สินผู้อื่น โดยเฉพาะการเผานาท่ีอยู่ใกล้ถนนควันไฟจะลอยไปปกคลุมถนนทำให้รถท่ีวิ่งไปมามองไม่เห็นเป็นต้นของการเกิด
อุบัติ ที่ผ่านมาได้เกดิอุบัติจากการเผาฟางในนาข้าวมีคนได้รับบาดเจบ็และเสียชีวิตมาแล้วหลายครั้ง อยากเชิญชวนพ่ีน้องเกษตรกรที่ทำนาว่าการที่
เราไม่เผาฟางก็สามารถใช้รถแทรก็เตอร์ฟารม์ มาปั่นเตรียมแปลงไดเ้หมือเดมิ บางคนคิดว่าถ้าไม่เผาฟาง ฟางจะไปพันโรตารี่รถปั่นบา้ง โรตารี่ปั่น
ไม่เข้าบ้าง ความจริงไม่ใช่เป็นความเข้าใจผดิของเกษตรกรเอง ถ้าเรากระจายฟางข้าวให้ท่ัวแปลงนา รถแทร็กเตอร์ฟาร์มสามารถปั่นไดเ้ลย ความรู้
จากการไม่เผาฟางตนได้ไปศึกษาดงูานจากกรมส่งเสรมิการเกษตร บา้งกรมการข้าวบ้าง หน่วยงานราชการต่างๆ เขณะเดียวกันเจ้าหน้าทีเ่กษตร
จากสำนักงานเกษตรจังหวัดสุพรรณบุรี เกษตรอำเภอและเกษตรตำบล ลงพื้นที่แนะนำให้ความรู้กับพวกเรากลุม่เกษตรกรชาวนาให้เราได้เรียนรู้ว่า
การไมเ่ผาฟางข้าวนั้นได้ประโยชน์ในหลายๆด้าน 
ทางด้านนายคุณธรีะพงศ์ เลา่โจ้ว นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการกลุ่มอารักขาพืชสำนักงานเกษตรจังหวัดสุพรรณบุรี เปิดเผยว่า
สำนักงานเกษตรจังหวัดสุพรรณบรุี ไดล้งพื้นที่รณรงค์ทำความเข้าใจให้ความรู้กับเกษตรกรใหล้ดการเผารักษาสิ่งแวดล้อมพ้ืนท่ีการเกษตรซึ่งเป็น
ภารกิจหลักท่ีได้รับมอบหมายจากกรมส่งเสรมิการเกษตร สำนักงานเกษตรจังหวัดสุพรรณบรุี ซึ่งอยู่ในพ้ืนท่ีได้นำนโยบายมาประชาสมัพนัธ์รณรงค์
ให้พ่ีน้องเกษตรกรที่ปลูกข้าวทั้ง 10 อำเภอในจังหวัดสุพรรณบรุี ลดการเผาตอซัง ฟางข้าวในนา ซึ่งข้อเสียของการเผาจะทำให้อินทรีย์วัตถุในดิน 
ธาตุอาหารผลผลติ จะลดลง ส่งผลให้ต้นทุนการผลิตสูงขึ้นที่สำคัญคอืก่อให้เกิดปัญหาหมอกควันฝุ่นละออง PM 2.5 ที่เป็นปัญหาอยู่ในตอนนี้ 
นอกจากน้ียังก่อให้เกิดสภาวะเรือนกระจกทำให้โลกร้อนทำให้ฝนทิ้งช่วง อาจก่อให้เกิดปัญหาน้ำท่วม และภยัแล้งตามมา 
ส่วนการลดการเผาทำได้อยา่งไร คือ 1 การไถกลบตอซัง ข้อดีของการไถกลบก็คือช่วยเพิ่มอินทรีย์วัตถุในดิน เพิ่มธาตุอาหารในดิน ทำให้โครงสร้าง
ดินดีขึ้น ดินมีความอุดมสมบรูณม์ากข้ึน ทำให้พืชเจริญเติบโตมากข้ึน ทำใช้ช่วยลดต้นทุนการใช้ปุ๋ยเคมี ผลติก็เพิ่มขึ้น ที่สำคญัคือช่วยลดปัญหาฝุ่น
ละอองหมอกควัน ซึ่งเป็นปัญหาระดับประเทศในตอนน้ี จังหวัดสุพรรณบรุีเป็นจังหวัดที่มีการปลูกข้าวมากที่สุด เราจึงมีการอบรมถ่ายทอดวิธีการ
ไถกลบ วิธีการย่อยสลายตอซัง การทำน้ำหมักในตอซัง การนำตอซังไปทำปุ๋ยอินทรีย์ การนำวัสดุไปคลมุดินนำไปทำพลังงานทดแทนทำเป็นอาหาร
สัตว์ ซึ่งตอซังและฟางข้าวนั้นสามารถนำไปทำประโยชน์ได้อย่างมากมายมหาศาล โดยไม่ต้องเผาตอซัง 
ภัทรพล พรมพัก / สุพรรณบรุ ี
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